

Middle School Transition Fair

Pagpapalano sa Hinaharap para sa Elementarya at Middle School Mga mag-aaral sa Espesyal na Edukasyon

Para sa mga pamilya, tagapag-alaga, at tagapagturo ng mga mag-aaral na tumatanggap ng mga serbisyo ng espesyal na edukasyon.

Mga nagsasalita ng Ingles ng iba pang mga wika: Mayroon kaming suporta sa wika para sa iyo.



Marso 12, 2025
6:30 pm – 8:30 pm
Luther Jackson Middle School
3020 Gallows Road
Falls Church, Virginia 22042

Sumali sa Career and Transition Services (CTS) upang matuto tungkol sa pagpapalano para sa buhay sa at *pagkatapos* ng high school!

Hindi pa masyadong maaga o huli para simulan ang paghahanda para sa iyong kinabukasan. Nais naming tulungan kang simulan ang pagpapalano para sa isang matagumpay na paglipat mula sa paaralan patungo sa buhay bilang isang young adult.

Ang pagtiyak sa tagumpay ng postsecondary ng ating mga estudyanteng may mga kapansanan ay nakadepende sa tinatawag na transition planning. Mangyaring sumali sa CTS at iba pang tauhan ng serbisyo ng suporta para sa isang gabing nakatuon sa pagpapalano para sa hinaharap.

Magkakaroon ka ng pagkakataong makipagkita at magtanong sa mga kinatawan mula sa mga programa at serbisyo ng CTS para sa mga mag-aaral na may mga kapansanan, pati na rin malaman ang tungkol sa mga maikli at pangmatagalang postsecondary na suporta, trabaho at mga pagsasaalang-alang sa postsecondary na edukasyon, Sinusuportahang Paggawa ng Desisyon, at pagpapasya sa sarili ng mag-aaral. bilang isang predictor na nakabatay sa ebidensya ng tagumpay pagkatapos ng paaralan.

Kasama rin sa kaganapang ito ang dalawang tagapagsalita na tatalakay sa pagpapalano ng paglipat ng IEP, mga serbisyo sa espesyal na edukasyon, at mga opsyon sa postsecondary para sa mga nakababatang estudyante habang sila ay nag-navigate sa FCPS at nagpapalano para sa kanilang hinaharap. Susundan ang isang sesyon ng mga tanong/sagot.

Nagrehistro ang FCPS Educators [sa MyPDE](#) upang makatanggap ng 2 recertification points para sa pagdalo sa buong kaganapan

Mag-click dito para magparehistro <http://bit.ly/3Cjke4b> o

